
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อโครงการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ จากภาคประชาชนเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2568 



 

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก  ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
แนว ทางการพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างจากภาคประชาชนได้รับเกียรติจาก    
นายบุญธรรม  เหล่าบ้านเหนือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดย
มีผู้น าชุมชน และ ประชาชน ทั้ง 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ และ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘           
ทั้งหมด    135 คน โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นการแจ้งแนวนโยบายของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ต าบลกู่กาสิงห์ ใน
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ตลอด ความต้องการของ
พ่ีน้องประชาชน  

2. เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนได้ตรงจุดและ  ตรงตามความ
ต้องการของพ่ีน้องแต่ละชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

อีกท้ังเป็นการก าหนดแนวทางใน การพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้วย ผลจากการ 
ประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 7 คน ดังนี้  

1. เห็นควรจัดท าประชาคมเพ่ือให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ทั้งก่อนด าเนินการ/ขณะด าเนินการ/หลังด าเนินการ อย่างสม่ าเสมอ  

2. เห็นควรให้ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางภายในต าบลสิงห์โคก 
ทั้ง 13 หมู่บ้าน 

3. เห็นควรให้ก่อสร้างไฟส่องสว่างระหว่างบ้านดอนแตง หมู่ 8 ถึง บ้านจานทุ่ง หมู่ ๑๑  
๔. เห็นควรปรังปรุงถนนดินรอบต าบลสิงห์โคก 
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน

การ พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ 
ที่ ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ และจัดท าค าของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 
 


